



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์ (โทร. ๓๙๖)

ที่ สทช. ๑๐๐๓.๑๐/๓๔

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๕ ของการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗

เรียน เลขาธิการ กทค. (รสทช. ก่อกิจฯ)

ตามที่ได้มีการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๗ และในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๕ เรื่อง การปรับปรุงกำหนดเวลาการเริ่มให้บริการสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง และใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง ผมได้ลงมติแตกต่างจากที่ประชุมเสียงข้างมาก ผมจึงขอเปิดเผยความเห็น เพื่อบันทึกในส่วนหมายเหตุของวาระดังกล่าว ดังนี้

“แม้ผมมีความเห็นสอดคล้องกับสำนักงาน กสทช. ว่า จากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น สมควรมีการปรับปรุงเงื่อนไขในการอนุญาตสำหรับผู้รับใบอนุญาต ในเรื่องกำหนดเวลาในการเริ่มให้บริการ จากภายใน ๓ เดือน เป็นภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต รวมทั้งปรับปรุงข้อกำหนดในการรายงานผลการดำเนินการจากทุกเดือนจนกว่าจะให้บริการ เป็นรายงานผลทุกสามเดือน แต่ผมเห็นว่า การจะแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้มีผลบังคับเป็นกรณีทั่วไป คือใช้กับผู้รับใบอนุญาตทั่วไป ควรต้องกระทำโดยการแก้ไขปรับปรุงประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง และประกาศ กทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีอาจกระทำโดยมติ กทค. ได้ ส่วนที่กฎหมายเปิดช่องให้คณะกรรมการอาจใช้ดุลพินิจนั้นก็ควรเป็นการพิจารณาเฉพาะแต่ละรายเท่านั้น โดยไม่อาจมีมติปรับเปลี่ยนกำหนดระยะเวลาเป็นการทั่วไปในทางที่ขัดต่อบทบัญญัติตามกฎหมายได้ นอกจากนี้ ผมเห็นควรที่สำนักงาน กสทช. จะแก้ไขหลักเกณฑ์อื่นพร้อมกันไปในคราวเดียวกัน เช่น

๑) กำหนดบทลงโทษ (Sanction) กรณีไม่ดำเนินการต่างๆ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องชำระค่าปรับ เพื่อเป็นทางเลือกในการมีคำสั่งทางปกครองเป็นอย่างอื่นได้อีกด้วย

๒) การขยายระยะเวลายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต จากเดิมที่ต้องขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวันนั้น สมควรแก้ไขเป็นต้องขอก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหกสิบวัน

๓) การปรับเปลี่ยนระยะเวลารายงานผลการดำเนินการจนกว่าจะให้บริการ สมควรแก้ไขระยะเวลาดังกล่าวทั้งระบบ คือ ในใบอนุญาตทุกประเภท เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๔) แก้ไขหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ยังมีความไม่ชัดเจนในข้อกำหนดทำให้เกิดความชัดเจน เช่น กำหนดวิธีการยื่นคำขอทางไปรษณีย์และวันที่คำขอมีผล ผลของการยื่นคำขอพ้นกำหนดระยะเวลา เป็นต้น ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของผมบันทึกในรายงานการประชุม กทค. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๔.๕ ต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศ์)

กสทช.